



TẠO TÁC

mến yêu

25

❖ Bản tin Giáo xứ Tạo Tác tháng



1 - 2018

*“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà tôi đây phải thiệt thân” (Tv 69,10)*

Lạy Cha,

*Đức Giêsu, con yêu dấu của Cha đã suốt đời gắn bó mật thiết
với Nhà Cha,*

*Xin cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con cũng được ơn huệ,
được lòng nhiệt thành, quảng đại lo việc nhà Cha. Amen.*

TRONG SỐ NÀY: • Rất cần lòng nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa • Giấc mơ giản dị • Vui sống đạo • Bả cần tôi... • Con lừa Giêsu Hải Đông • Tạo Tác: Những diễn nguyện Giáng Sinh sau 1975 • Hang đá Thiếu Nhi Tạo Tác 2017 • Thư gửi Chúa Hải Đông • Chùm tin Giáo xứ Tạo Tác • Hân hoan chúc mừng

RẤT CÂN LÒNG NHIỆT TÂM LO VIỆC NHÀ CHÚA

Kính thưa anh chị em.

Chúng ta hân hoan cử hành Thánh Lễ kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Thánh Giuse Lao Động của Gx Tạc Tác thân yêu của chúng ta 11/01/2011.

Đây là Niềm Vui Lớn cho cộng đoàn giáo xứ, Ngôi Nhà Thờ Mới Tạc Tác đã được tròn 7 năm. Theo truyền thống Thánh Kinh, con số 7 là con số của sự hoàn hảo. Thiên Chúa luôn đồng hành dẫn đưa chúng ta tiến bước trên con đường hoàn hảo của Người. Tại chúng ta y như vừa nghe tiếng chúc mừng của mọi người: “Thánh Đường Tạc Tác vừa mới vừa xinh ghê, đúng là một phép lạ Chúa thương ban!”

Lòng chúng ta thật sung sướng và thấy mình phải sống lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa và rất nhiều người đã giúp đỡ chúng ta có Ngôi Thánh Đường. Cách đặc biệt, chúng ta nhớ đến Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã chủ sự Thánh lễ Cung Hiến và Cha Quản xứ Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tiến SJ đã đảm nhận tốt đẹp việc xây dựng Thánh Đường cho giáo xứ chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Lần kỷ niệm ngày Cung Hiến Thánh Đường năm nay, tôi mời gọi anh chị em, chúng ta cùng nhau hướng đến Ngày Cung Hiến tới: 11/01/2019, là mốc thời gian rất ý nghĩa đối với chúng ta, ghi dấu 50 năm Hiện Diện, Sống và Phát Triển của cộng đoàn Giáo xứ Tạc Tác Mến Yêu chúng ta (1969-2019).

Qua tâm tình của Tv 69,10, dân Chúa đã sống một thái độ rất đẹp lòng Thiên Chúa: *“Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa mà con phải thiệt thân!”*

Đó cũng là thái độ sống của Đức Giêsu đối với “Nhà Cha” trong Tin Mừng Thánh Gioan 2,17. Chắc chắn đó là thái độ của các Tông Đồ, của mọi Kitô hữu và mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

Chúng ta thiết tha xin Chúa ban thêm lòng Nhiệt Tâm lo việc Nhà Chúa. Chúng ta tiếp tục, không những lo giữ gìn và trang trí cho Ngôi Thánh Đường được đẹp xinh mà còn tích cực phát triển những sinh hoạt chung mang nhiều tính văn hóa Đức Tin cho cộng đoàn.

Cách đặc biệt, tôi mời gọi anh chị

em nhiệt thành hưởng ứng công cuộc đoàn thể hóa Giáo xứ với 2 mục tiêu cụ thể:

Xây dựng phát triển Thiếu Nhi Thánh Thể và xây dựng Cộng Đoàn Sống Đời Kitô (CLC) cho giáo xứ.

Đây là một cách cụ thể và ý nghĩa nhất để chúng ta mừng 50 năm hiện

diện – sống và phát triển của cộng đoàn Giáo xứ Tạo Tác chúng ta.

Xin Ba Đấng chúc lành cho những dự định tốt đẹp và nỗ lực “Nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa” của chúng ta.

Tạo Tác ngày 08 tháng 01 năm 2018

LM Giuse Hoàng Văn Tĩnh, SJ

Quản xứ GX Tạo Tác



**GIẤC
MƠ
GIẢN
DỊ**

*N*gày bừng lên với bình minh rạng rỡ
*N*hư trong mơ, Nhà Chúa rực ánh hồng
*N*goi thánh đường kết tinh bao mơ ước
*Q*uà hồng ân Thiên Chúa tặng nhưng không.

*H*ồn lâng lâng xoáy chìm trong bỡ ngỡ
*B*ởi phút giây diễm phúc đến không ngờ
*C*hợt tỉnh thức Chúa soi đường chỉ lối
*Đ*ờ nâng con trong bão tố phong ba.

*Bao sóng dữ cuồng phong liền im bật
Vâng lệnh truyền lời tuyên phán quyền năng
Và từ đó êm đềm ngày tươi sáng
Như tuổi thơ nép lòng mẹ phó dâng.*

*Năm mươi năm khắc ghi sâu tình Chúa
Đã sinh thành Tạo Tác sống bình an
Ôn hiệp nhất cả cộng đoàn tươi gọi
Mến Chúa yêu người hạnh phúc chúa chan.*

*Tình yêu Chúa quá thắm sâu kỳ diệu
Biết lấy chi đền đáp xứng hồng ân
Lòng tin thác xin trọn đời thảo hiếu
Việc Nhà Cha nguyện hết sức trung kiên.*

*Trong Giêsu kết liền dây thân ái
Thánh Thể nhiệm mầu sức sống vô biên
Nguồn năng lực đoàn thiếu nhi tiến bước
Biết hy sinh, yêu mến Chúa, ngoan hiền.*

*Gia đình trẻ vườn tương lai giáo xứ
Trồng nguyện cầu, khiêm tốn, cấy thương yêu
Chúa Tình Yêu tưới bình an hạnh phúc
Sẽ đơm bông và kết trái phong nhiêu...*

*Niềm vui lớn vỡ òa trong nắng mới
Tay siết tay cao tiếng hát vang hoà
Anh chị em! Chúng ta là Hội Thánh!
Tạ ơn Ngài Tạo Tác rực ngàn hoa.*

*Cánh Đồng
Kỷ niệm lễ Cung Hiến Nhà Thờ Năm Thứ 7
Chuẩn bị Mừng 50 năm Hiện diện của Cđ Gx Tạo Tác
11-1-2018*

VUI SỐNG ĐẠO

Anh chị em thân mến,

Tạo Tác Mến Yêu, từ số 25, sẽ mở ra trang “Vui Sống Đạo” với mục đích giới thiệu cách Sống Đạo vui tươi – bình an – tích cực, cho giáo xứ chúng ta.

Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhóm tông đồ..., đặc biệt là các Gia Đình Trẻ rất cần năng lực tinh thần này để sống an vui, hạnh phúc mỗi ngày trong đời thường như lòng bất kỳ ai cũng mong ước.

Trước hết, một tin rất vui đã đến với trang Vui Sống Đạo: có rất nhiều người, kể cả các đẳng bậc đã biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ trang Vui Sống Đạo. 100% ý kiến đều khuyến khích nên bắt đầu ngay đi!

Vui Sống Đạo rất cảm ơn tấm thịnh tình của mọi người gần xa, đặc biệt là các bạn thành viên của 3 nhóm tông đồ của giáo xứ Tạo Tác: CLC – Gia Đình Trẻ và Tân Tông. Gần như 100% ý kiến của các bạn là đồng thuận bước vào hành trình Vui Sống Đạo qua phong trào “Cộng Đoàn Sống Đời Kitô, (Christian Life Community, viết tắt là CLC)”, của Dòng Tên trên thế giới, của Giáo Hội Công Giáo.

Những người sẽ viết cho trang Vui Sống Đạo sẽ là quý cha, quý thầy Dòng Tên, quý tu sĩ nam nữ, và các bạn CLC sống linh đạo Thánh Inhã. Hình thức viết rất đa dạng: một giới thiệu vắn – một chia sẻ an ủi thiêng liêng – một chứng từ Vui Sống Đạo, một bài thơ, bài hát hay, một lời kinh ý nghĩa, một bức ảnh đẹp... Thậm chí chỉ một câu hỏi, một gợi ý, một góp ý tìm cách giúp chúng ta Vui Sống Đạo hơn!

Trách nhiệm chung về trang Vui Sống Đạo chính là Linh Mục quản xứ, trợ úy của phong trào thiêng liêng này, cuối trang sẽ có bút hiệu Đồng Hành.

Tôi rất hy vọng nơi trang Vui Sống Đạo, nơi phong trào Cộng Đoàn Sống Đời Kitô của Gx Tạo Tác.

Nào chúng ta cùng hăng hái lên đường!

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Đồng Hành

• **Cộng đoàn Sống Đời Kitô là gì?**

Cộng đoàn Sống Đời Kitô là tên dùng tạm của Cha Giuse Phạm Thanh Liêm Dòng Tên, hiện là Linh Mục trợ úy chung của phong trào này ở Việt Nam.

Danh xưng chính thức quốc tế: Christian Life Community, viết tắt: CLC.

Vì muốn vững hơn và nhấn mạnh đến yếu tố tình thân anh em, nên phong trào tại Gx Tạo Tác tạm dùng danh xưng: Huynh Đoàn Kitô (HđKT), bao gồm mọi nhóm nhỏ tông đồ, hiện tại là 3 nhưng tương lai có thể là 4, 5... nhóm.

• **Huynh đoàn Kitô theo cách sống đạo nào?**

Huynh đoàn Kitô theo cách sống đạo của Thánh Inhã, thường được gọi là linh đạo Inhã (Ignatian Spirituality)

Thánh Inhã Loyola (1491 – 1556), Tổ phụ của Dòng Tên. Ngài được ơn hoán cải mạnh mẽ, ơn cầu nguyện tha thiết, ơn nhiệt thành tông đồ truyền giáo. Tất cả kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài được Ngài sống và chia sẻ với một số tín hữu và nhóm bạn sinh viên đại học Sorbonne, Paris. Tất cả đều được ơn hoán cải như Ngài. Đó là kinh nghiệm Linh Thao và Linh Đạo nổi tiếng, một quà tặng quý giá về thiêng liêng và tông đồ Chúa ban cho Hội Thánh, và cho rất nhiều linh hồn. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau.

• **Tại sao Huynh đoàn Kitô lại sống theo linh đạo Inhã?**

Trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu, có nhiều nền linh đạo, là những con đường thiêng liêng giúp đưa con người gặp gỡ Thiên Chúa, qua Đức Kitô, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.

Con đường thiêng liêng chính yếu, trước là chính Đức Kitô: “Thầy là Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14, 6), thứ đến là Hội Thánh, Cộng đoàn những người đang đi theo “con đường Giêsu” (Cv 9, 2)

Hội Thánh có những linh đạo tiêu biểu: linh đạo của Thánh Âu-tinh, Biển Đức, Đaminh, Phanxicô Assisi, Inhaxiô Loyola, v.v...

Trong xứ đạo Dòng Tên, Huynh đoàn Kitô sống theo linh đạo Inhã là điều thích hợp với nhiều điểm thuận lợi, giúp ích cho mọi người.

Số tới sẽ giới thiệu đôi nét về phong trào CLC

Đồng Hành

bả cần tôi...

Tôi có một anh bạn khá thân, tên là Phan Đức Hòa, li dị vợ đã lâu. Cũng bởi vì anh chí hiếu, coi mẹ mình là tất cả, nên khi thấy vợ không được thuận thảo với mẹ, anh đã quyết định thà bỏ vợ hơn bỏ mẹ. Một hôm anh nói với tôi:

- Tôi thấy anh là một người chồng tốt. Nếu là anh, chắc chắn tôi không cư xử được như anh!

- Anh thấy tôi sống thế nào mà có cảm tưởng như vậy?

- Thấy anh rất nhẫn nại và chịu đựng. Có những điều chị làm và nhất là nói năng, tôi thấy quá chướng. Gặp tôi là nổi sùng rồi đó! Nhưng anh thì khác, vẫn bình tĩnh, không lộ một chút gì là bực bội, nói năng vẫn hoà nhã với chị.

- Anh khen thì tôi xin cảm ơn và nhận một phần thôi. Sự thật, tôi xin thưa về phần còn lại là như thế này: Bọn tôi lỡ dại, bị kẹt!

- Dại cái gì và kẹt cái gì?

- Chẳng là hồi cưới nhau, tuổi trẻ, bọn tôi rất ư là “romantic”. Ai bảo gì cũng OK. Trong lễ cưới tại bàn thờ, bọn này đã đặt tay lên Phúc Âm thề hứa ăn đời ở kiếp với nhau. Có nghĩa là không li dị, sướng khổ vui buồn san sẻ cùng nhau, bệnh hoạn lo cho nhau... Những cam kết đó, bọn này chưa bao giờ có dịp để thực hiện. Lý do là từ ngày lấy nhau đến giờ, hai đứa vẫn OK. Chỉ lâu lâu cãi lộn, không có gì rắc rối trục trặc quá đáng xảy ra. Hôm nay bả lâm bệnh, tôi nghĩ phải chăng đây là dịp để mang lời tôi từng long trọng tuyên hứa ra xài. Đơn giản chỉ có thế.

- Nói thì nói, tôi thấy Công giáo không phải ai cũng làm như anh! Già trẻ sống quanh tôi cũng li dị, bỏ nhau rầm rầm!

- Anh ơi, đây là một thách đố của những ai bước theo Đức Kitô. Thú thật với anh, nếu mọi Kitô hữu đều giữ đúng theo những gì Chúa dạy thì tôi tin, thế gian này đã trở thành vườn địa đàng từ khuya rồi...

Bẵng đi một thời gian, một hôm anh đến gặp tôi, ngỏ ý mượn một ít tiền để trang trải chi phí thuốc men cho bà vợ cũ. Tôi ngạc nhiên tìm hiểu:

- Bộ anh đã quay lại với bà vợ cũ?

- Không anh! Bà ấy bệnh, phải dùng xe lăn. Bả xin tôi về ở chung để đêm hôm lỡ có gì xảy ra, có người giúp đưa bả đi bệnh viện.

- Còn mẹ anh thì sao? Bà có ý kiến gì không?

- Bà có phần nản, can ngăn tôi, nhưng tôi thưa với mẹ tôi rằng mẹ còn có em gái tôi. Còn bà vợ cũ của tôi không có ai chăm sóc, bả cần tôi...

John Nguyen

Con lừa Giêsu hài đống

Thời ấy, hoàng đế Au-gút- tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.



Đồ ăn cướp! còn gì quán xá của tui..

Nghe đây! Hãy trở về quê quán để kiểm tra dân số, nghe đây nghe đây...

Xê ra không được cản đường... !!! Không kịp rồi...

Chạy đi đâu dữ vậy cả ??

Té ta rồi...

Thẳng lại !!!!

Tên gì ?
Quê quán ?

Sau đó...

Về quê ngay... ta không muốn thấy nhà người... ĐI NGAY !!

Tên Giuse, quê ở Bêlem... Quan té đâu phải tại tôi...

Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Na-da-rét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức Bêlem, miền Giuđê...

Cùng với người đã thành hôn với ông, là bà Maria, lúc ấy đang có thai.



Bêlem tấp nập dân chúng trở về, vì vậy hai ông bà khó lòng kiếm được quán trọ.

Ông có thể giúp cho vợ tôi được trọ qua đêm...

HẾT CHỖ !!!

Cảm phiền không có chỗ cho hai ông bà ! Xin đi nơi khác...

Tôi biết một chỗ có thể để hai ông bà tạm ở !

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ...

Cám ơn em, hãy chỉ cho chúng tôi !!!

Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tá bọc con, rồi đặt nằm trong mang cỏ.

HẾT



TẠO TÁC: NHỮNG DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH SAU 1975

Kể từ năm 1975, các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là các ngày lễ lớn như Phục Sinh và Giáng Sinh phải đăng ký và xin phép chính quyền. Tại nhà thờ Tạo Tác nhỏ bé, các hoạt động âm thầm diễn ra: các ông ban mục vụ làm hang đá trong nhà thờ; Sơ Các, Dòng Chúa Quan Phòng, cắm hoa trên cung thánh; giáo dân làm vệ sinh chung quanh nhà thờ; nhóm thanh niên treo đèn ngoài nhà thờ; Cha Gioan Baotixita trực tiếp tập hát cho ca đoàn những bài thánh ca lễ Giáng Sinh. Có một tiết mục mà mọi người luôn quan tâm, đó là vở kịch canh thức Giáng Sinh.

Vở kịch canh thức đầu tiên là năm 1979. Kịch bản do thầy Antôn Nguyễn

Cao Siêu viết. Diễn viên gồm một số bạn nam thuộc Nhóm Lửa: Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Trương Thanh Tùng... Vở kịch có tên: *Giáng Sinh trên miền đất mới*. Nội dung nói về các em thiếu nhi Công giáo tại vùng kinh tế mới kể lại nỗi băn khoăn vì không được đến nhà thờ tham dự lễ Giáng Sinh... Các bạn đốt lá thông trên cung thánh, khói bay mù mịt, lửa cháy cả xuống nền cung thánh... Hậu quả là cụ Cả đã bị Ủy ban nhân dân phường V mời lên phường làm việc đến mấy lần!

Năm 1980 vở kịch có tên: *Món quà đêm Giáng Sinh*. Nội dung phỏng theo một câu chuyện xảy ra bên Đông Âu dưới thời XHCN. Vở kịch này do Thầy GB Nguyễn Trung Kiên tập. Diễn viên gồm: anh Hình, chị Trịnh Thu Mai, Trương Thanh Tùng, Trần Đăng Nam, Vũ Thị Bích Nguyệt (Nhóm Lửa)...

Vở kịch nổi tiếng nhất là vở kịch năm 1981, có tên "*Người hôm nay*" do các thầy Học Viện Dòng Tên đạo diễn và được Thầy GB Nguyễn Trung Kiên tập

cho nhóm. Đây là một vở kịch lớn, có nhiều vai diễn: anh Quang vai *người hôm nay* (vai chính), anh Đặng Phi Toàn vai *vua Hêrôđê*, các bạn Nhóm Lửa phụ trách các vai: *Mẹ Maria* (Nguyễn Thị Tuyết), *đạo sĩ* (Nguyễn Cao Sơn), *luật sĩ* (Nguyễn Mạnh Hùng), *các mục đồng* (Trần Đăng Nam, Nguyễn Đăng Khoa)... Kịch ngày đó không được ghi âm sẵn, cũng chẳng có nhạc đệm, trang phục của các nhân vật cũng rất đơn sơ: áo của mục đồng là tu phục của dòng Anh Em Hèn Mọn mượn của Cha Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, áo của Đức Mẹ là tấm khăn trải giường màu trắng, dây lưng là một sợi dây nylon màu xanh loại to bản...

Năm đó lần đầu tiên được chụp hình màu; phim được gửi từ ngoại quốc về. Anh Báu tiệm ảnh Hồng Châu xuống họ đạo chụp hình. Ca đoàn hát bài “Ba Vua Hành Khúc” 4 bè; nhóm Thanh Niên hát bài “Này một Hài Nhi đã sinh ra đời”; các chị Nhóm Lửa múa.....

Qua năm 1982 tình hình khó khăn hơn. Thánh lễ Vọng Giáng Sinh không được phép diễn kịch hoặc làm văn nghệ nữa!

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 1983 thầy Dominico Huỳnh Văn Phương nghĩ ra một cách mới: đọc một bài về Giáng Sinh dưới dạng suy niệm.

Bài *Quán trọ Bêlem* là một cuộc đối chất giữa 2 nhân vật: người chứng (anh Trương Quang Nhưồng) và quán trọ (Trần Đăng Nam). Cuộc đối chất diễn ra dài chỉ khoảng 10 phút. Sau đó là quãng thời gian tĩnh lặng để mọi người cầu nguyện... Thánh lễ tiếp liền ngay sau đó.

Nội dung của các vở kịch đêm Giáng Sinh thường sâu sắc, các vai phải học thuộc lòng các lời đối thoại và tìm cách diễn xuất tốt nhất để giúp khán giả hiểu được thông điệp mà vở kịch muốn nói. Để làm được điều này trước mỗi buổi tập đều có ít phút cầu nguyện, dâng mọi chuyện sắp làm để cho vinh danh Chúa hơn. Đời sống nội tâm của mỗi nhân vật tham gia đóng kịch đều có chuyển biến tốt dần lên sau từng năm. Chỉ tiếc là chỉ có 3 vở kịch được trình diễn vào đêm Vọng Giáng Sinh trong các năm 1979, 1980 và 1981, để lại nhiều sự nuối tiếc trong lòng mọi người!

Tháng 8 năm 1986, Tọa Tác bước vào thời kỳ thử thách gay go nhất: Cha GB Nguyễn Ngọc Tiến và công đoàn Dòng Tên chuyển về 4G Bùi Thị Xuân, giáo dân tự phụ trách mọi công việc để duy trì sức sống cho Giáo xứ Tọa Tác. Những đêm canh thức Giáng Sinh chỉ còn lưu lại trong ký ức những người hiện diện vào thời điểm đó.

Trần Đăng Nam

HANG ĐÁ THIỀU NHI TẠO TÁC 2017



Thư gửi Chúa Hàì Đồng

“TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LỚN LAO”

Chúa Hàì Đồng mến yêu!

Trong suốt năm học Giáo lý, con cảm thấy mình thích nhất ngày con được viết thư cho Ngài, bởi vì lúc này đây con có thể suy nghĩ và lắng đọng lại tất cả mọi thứ trong năm qua và tâm sự với Ngài.

.... Bắt đầu vào mùa hè vừa rồi... Con phân vân không biết có nên tham gia nhóm giới trẻ hay không, lúc đó trong đầu con có suy nghĩ: “Thôi, tham gia chơi vài tháng rồi nghỉ cũng được”. Nhưng rồi sau trại hè ở Gia Lai, rồi được tham gia tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi giáo xứ, được đóng góp một phần nhỏ công sức trong giáo xứ thì con cảm thấy rất vui, và rồi suy nghĩ của con cũng thay đổi từ đó: “Con muốn hiến thân, muốn tham gia và muốn phục vụ”. Con muốn gắn kết với Hội Thánh, với các anh chị và các em nhỏ trong Hội Thánh hơn, đó cũng là niềm vui nho nhỏ của con vào mỗi Chúa Nhật. Qua đó, con hiểu về tình yêu Chúa nhiều hơn, một tình yêu lớn lao được thể hiện qua niềm vui mỗi lần nhóm con sinh hoạt hay mỗi lần vui chơi với các em nhỏ, tất cả đều nói lên tình yêu của Chúa.

Cũng còn một điều khác mà con đợi dịp này để nói: là một người mà con vô cùng yêu quý bị mắc bệnh ung thư, là dì Liên, người mà con xem như mẹ thứ hai của mình. Khi nghe tin Mẹ Liên mắc bệnh, con đã vô cùng sụp đổ..., trong lòng lúc nào cũng buồn buồn. Đỉnh cao là lúc Mẹ Liên bị rụng tóc, con đã khóc, bao nhiêu nỗi buồn dồn cục lại, rồi vỡ òa, chính trong lúc đó con đã nghĩ đến cầu nguyện, con chăm đi lễ hơn và trong mọi giờ lễ con đều cầu nguyện xin Chúa ban sức khỏe cho Mẹ Liên... Liều thuốc càng ngày càng mạnh, nhưng Mẹ Liên khỏe, mẹ nói đó là do Chúa đã ban tình yêu và truyền lửa sức mạnh, lửa lòng tin cho gia đình con.

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho gia đình và bạn bè của con. Con muốn đem tình yêu mà Ngài dành cho con để chia sẻ cho tất cả mọi người để mọi người có mùa Noel ấm áp và tràn đầy tình thương.

Yêu Chúa Hàì Đồng

Đaminh Nguyễn Hồ Bảo Khánh - Lớp Vào Đời.

CHÙM TIN GIÁO XỨ TẠO TÁC

08/12/2017 - LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM



Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12 được Hội Legio Mariae Tao Tác chọn làm ngày truyền thống. Năm nay, Legio Mariae Tao Tác mừng lễ với buổi tĩnh tâm vào tối thứ hai trước đó. Sau Thánh lễ, các hội viên mừng lễ với Cha xứ, với nhau qua buổi điểm tâm đượm tình huynh đệ.

Khi được thành lập, Legio Mariae Tao Tác chỉ có 7 thành viên. Nhờ đời sống đức tin sâu xa, tích cực trong công tác tông đồ, các hội viên Legio đã trở nên tấm gương sáng, lôi cuốn nhiều người trong giáo xứ và cả ngoài giáo xứ tham gia, gia nhập hội. Hiện nay, Legio Mariae Tao Tác có hơn 40 hội viên được chia làm 3 nhóm (Praesidium), Nhóm Đức Mẹ Sầu Bi với anh Trưởng là P. Xaviê Nguyễn Văn Bình, nhóm Đức Mẹ Đồng Trinh với chị Trưởng là Maria Nguyễn Thị Nhuận, nhóm Junior do chị Elisabeth Hoàng Thị Kính phụ trách.

Ước mong ngọn lửa nhiệt thành, can đảm, nhẫn nại luôn bùng cháy trong mỗi “chiến sĩ Legio Mariae” Tao Tác, và trở nên “Men Tin Mừng đến với Bột Nhân Loại”.



**12/12/2017 - LỄ VĨNH KHẨN
BẢY SƠ DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG**

Sáng ngày 12/12/2017 tại nhà thờ Tao Tác đã có lễ tuyên khấn vĩnh viễn của 7 Sơ Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên. Đức Cha Anton chủ sự Thánh lễ với 20 linh mục đồng tế.

Đông đảo quý Sơ, quý thân nhân, ân nhân, giáo dân trong Giáo xứ cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ, hân hoan tạ ơn Chúa. Nhờ tham dự lễ Vĩnh khấn, nhiều người, nhiều gia đình trong Giáo xứ ý thức hơn trong việc cầu nguyện, cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi trong Giáo xứ.

20/12/2017 - SÁM HỐI MÙA VỌNG

Như thường lệ, trong tuần cuối cùng của mùa Vọng, Giáo xứ có 2 buổi sám hối – chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ:

Thứ tư: buổi sám hối dành cho cộng đoàn.

Thứ năm: dành riêng cho Thiếu Nhi

Dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Khanh, đông đảo giáo dân giáo xứ, và các thiếu nhi sốt sắng tham dự và lãnh nhận bí tích Hòa Giải sau đó.

24/12/2017 - ĐẠI LỄ GIÁNG SINH:

Hòa chung niềm vui Giáng Sinh trên khắp thế giới, giáo xứ Tạo Tác hân hoan mừng Đại Lễ.

Đại lễ được khởi đầu với buổi diễn nguyện “**Gia đình, mái ấm chỗ che và yêu thương**”.

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô qua thông điệp “Niềm hoan lạc của tình yêu” cũng như định hướng Mục Vụ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam qua thư mục vụ tháng 10

năm 2017 trong việc đồng hành với các gia đình trẻ. Diễn nguyện GS năm nay diễn tả giá trị nền tảng của hôn nhân gia đình trong suốt lịch sử cứu độ: 1. Gia đình hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. 2. Gia đình cũ bất tuân Thiên Chúa. 3. Gia



đình mới vâng phục Thánh Ý Chúa – hành trình từ Nadarét đến Bêlem.

Điểm đặc biệt của diễn nguyện năm nay là tất cả các diễn viên tham gia đều là các em thiếu nhi. Sự hồn nhiên, trong sáng của các em đã góp phần tạo nên bầu khí tươi tắn, giúp cộng đoàn cảm nhận được niềm vui Chúa Giáng Sinh.

Ngay sau buổi diễn nguyện, Cha xứ, Cha Antôn Khanh cùng với cộng đoàn giáo xứ hân hoan Rước Chúa Hải Đồng và sốt sắng cất cao tiếng hát “*Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm*”.



Chiều tối ngày đại lễ, cộng đoàn giáo xứ và các em thiếu nhi rộn ràng tham dự Hội Mừng Chúa Giáng Sinh, với chương trình tổng kết, phát giải thưởng cuộc thi “Viết thư gửi Chúa Hải Đồng” (cá nhân) và “Làm Hang đá dâng Chúa Hải Đồng” (tập thể).

Với kết quả:

Giải Viết thư gửi Chúa Hải Đồng:

- Hạng I: Em Đaminh Nguyễn Hồ Bảo Khánh (lớp Vào Đời)
- Hạng II: Em Maria Nguyễn Ngọc Linh (Kinh Thánh 1)
- Hạng III: Em Maria Phanxica Nguyễn Hoàng Hồng Phúc (Căn Bản 3)

Ngoài ra, còn có phần thưởng cho 11 cá nhân đoạt giải theo từng lớp.

Giải “Làm Hang Đá dâng Chúa Hải Đồng” có 3 giải nhất dành cho các khối,

và 2 giải khuyến khích cho khối Khai Tâm và Vào Đời.

Giải I:

- Khối Sơ Cấp: lớp Sơ Cấp I
- Khối Căn Bản: lớp Căn Bản 3
- Khối Kinh Thánh: Lớp Kinh Thánh 1

Xen kẽ với chương trình tổng kết phát giải là phần ca vũ mừng Chúa Giáng Sinh, với các tiết mục vui nhộn, dễ thương của các em thuộc khối Khai Tâm, của các bạn Giới Trẻ - Tân Tòng, của các chị GLV, và các “Ông Già Noel” đến từ Ca đoàn Têrêsa.

Sau phần phát giải, cộng đoàn giáo xứ chia sẻ niềm vui Giáng Sinh qua tiệc buffet với rất nhiều món ăn ngon, được phục vụ bằng tài khéo, và lòng nhiệt thành của Ban Đời Sống Giáo xứ, với sự cộng tác của các hội đoàn. Agapê huynh đệ đang dần trở nên một điểm hẹn của niềm vui: được gặp gỡ, được trò chuyện, nối kết, yêu thương, hiệp nhất, thân tình, sẻ chia của cộng đoàn Giáo xứ.

Tạ ơn Chúa vì ngày Đại lễ Mừng Con Chúa Giáng Trần với nhiều niềm vui và ân phúc cho cộng đoàn giáo xứ Tạ Tạo Tác.

31/12/2017- LỄ THÁNH GIA THẮT - KỶ NIỆM HÔN PHỐI CÁC GIA ĐÌNH TRONG GIÁO XỨ - BỔN MẠNG NHÓM THÁNH GIA.



Lễ Thánh Gia là dịp tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm hôn phối của các gia đình. Năm nay, giáo xứ đặc biệt tổ chức lễ tạ ơn hồng ân hôn phối cho các gia đình hôn phối 30 năm, 35 năm và 40 năm trở lên. Có 10 gia đình đăng ký mừng kỷ niệm thành hôn: Ông bà Thản-Huê

55 năm hôn phối; Ông bà Trục-Nơi 54 năm. Ông bà Sinh-Hoàng, Hùng-Xuân, Quý-My 40 năm. Các ông bà Nhân-Thủy, Tới-Thúy, Bình-Yến, Thử-Nga tạ ơn 35 năm. Ông bà Huy-Hương tạ ơn 31 năm Cùng tham dự Thánh lễ là con cháu của các gia đình, cùng với cha mẹ, ông bà hiệp thông tạ ơn Chúa trong ngày hồng phúc. Khi được cha xứ “phỏng vấn” trong bài giảng, các ông bà trên đã cho biết trong đời sống hôn nhân, hai vợ chồng đã nếm trải nhiều niềm vui cũng như nhiều thăng trầm, những lúc “lên bờ xuống ruộng”, những khi như phép lạ được “từ cõi khác trở về”. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng đúc kết lại, các gia đình giúp cộng đoàn có chung cảm nhận luôn có Chúa đồng hành, phải bám lấy Chúa và “tất cả là hồng ân”.





Ước mong qua mỗi năm, các gia đình trong Giáo xứ cảm nhận niềm hạnh phúc chứa chan vì biết bao hồng ân Chúa ban cho gia đình mình, và chia sẻ niềm hạnh phúc đó với tất cả cộng đoàn như một lời ngợi ca tình thương Chúa và khích lệ con cháu.

01/01/2018 - NHÓM THÁNH GIA TẠO TÁC HÀNH HƯƠNG NHÀ THỜ TÀ NUNG

Như đã thành thông lệ, để mừng Lễ Thánh Gia Thất bốn mạng của nhóm, nhóm Thánh Gia thường đi hành hương một nhà thờ trong vùng Đà Lạt. Năm nay nhóm Thánh Gia chọn nhà thờ Tà Nung, cách Tạo Tác khoảng 20 km.

Sau giờ cầu nguyện sốt sắng trong nhà thờ, anh chị em ghé thăm và trao quà cho Nhóm trẻ Nhân Đạo. Đây là cơ sở nuôi dạy gần 100 em dân tộc mồ côi và suy dinh dưỡng, do các nữ tu thuộc tu hội Gia Đình Nữ Tì Chúa Thánh Thần điều hành.

Giờ sinh hoạt với những trò chơi vui nhộn do MC Thảo dẫn dắt đã làm cho các thành viên trong nhóm (đa số đã là ông bà nội, ông bà ngoại) trẻ lại... mấy chục tuổi! Cũng trong dịp này, Nhóm mừng các anh chị kỷ niệm 25 năm, 35 năm, 40 năm thành hôn: anh chị Hùng-Xuân, Sinh-Hoàng (40 năm); anh chị Nhân-Thủy, Tới-Thúy, Thể-Nga (35 năm); anh chị Hoàng-Thủy, Đức-Chi (25 năm). Buổi hành hương vui tươi, nhẹ nhàng kết thúc với bữa cơm trưa tại tiệm ăn gần đó.



HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Lễ Bồn Mạ

- Cộng đoàn Hiền Linh, FMM.
- Khu giáo Phaolô và Quý ông, anh, em Phaolô.

Hồng Ân Làm Con Chúa

Bé Têrêsa Ngô Ánh Kim Chi được làm con cái Chúa ngày 07/01/2018

Hôn Phôi

- Anh Nguyễn Hoàn Vũ và chị Trần Tiểu Vi
- Anh Phêrô Nguyễn Hoàng Nhật Quân và chị Têrêsa Trần Thị Kim Uyên

Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu các anh chị hôm nay và mãi mãi.

VỀ NHÀ CHA



✠ Nữ tu Madeleine Nguyễn Thị Triệu (Mẹ Clara), Cựu Bê Trên Giám Tỉnh FMM tỉnh dòng VN (1973-1988), đã an nghỉ trong Chúa ngày 11/ 01/ 2018, tại Tu viện Niềm Vui, Suối Dầu – Nha Trang, hưởng thọ 92 tuổi, tu Dòng 70 năm. Thánh lễ An Táng ngày 13/01/2018, do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế tại Nguyễn đường Thánh Tâm, 269 Nguyễn Văn Đậu - Bình Thạnh - Tp.HCM.

Giáo xứ Tọa Tác xin hiệp thông với Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ cầu nguyện cho Mẹ Clara. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Mẹ Clara về hưởng Nhan Thánh Chúa. R.I.P.

CÁC SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ TRONG THÁNG 1/2018

- Thứ năm 11/1/2018: Kỷ niệm 7 năm cung hiến Nhà thờ Tọa Tác. • Thứ năm 25/1/2018: Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Bồn mạ Khu giáo Phaolô.

Hướng lòng cầu nguyện: 06/02/2018: Kỷ niệm 50 trong Dòng Tên: Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J, cha Giuse Hoàng Văn Tinh, S.J, cha G. Baotixita Nguyễn Trung Kiên, S.J

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Bản tin Tọa Tác tháng 1-2018